

FEMA sẽ tài trợ 24 triệu đô la Mỹ để loại bỏ rác thải

Release Date: Tháng 4 23, 2019

AUSTIN, Texas — Cơ Quan Quản Lý Tình Trạng Khẩn Cấp Liên Bang (FEMA) sẽ trao hơn 24 triệu đô la Mỹ cho ba vùng và vùng ký này để loại bỏ rác thải sau Bão Harvey.

Corpus Christi sẽ nhận được 10,6 triệu đô la Mỹ, Aransas Pass nhận được 7,4 triệu đô la Mỹ và Văn Phòng Đại Diện Texas nhận được 6 triệu đô la Mỹ để loại bỏ rác thải bị hư hỏng, thiệt hại, thiệt hại tòa nhà bị nát còn lại sau những trận mưa và gió từ bão Harvey.

- Tại Corpus Christi, thành phố sẽ loại bỏ được 454.100 thùng vuông Anh rác thải là thiệt hại, thiệt hại tòa nhà bị nát còn lại bị hư hỏng trên 50 inch và những ngày sức gió bão nhiệt đới do bão Harvey mang tới. Chi phí sửa chữa thiệt hại trên 11,8 triệu đô la Mỹ và bao gồm 1,18 triệu đô la Mỹ khoản góp chung ngoài ngân sách.
- Tại Aransas Pass, thành phố sẽ loại bỏ được hơn 459.000 thùng vuông Anh rác thải và tòa nhà bị nát còn lại trên các con đường, bãi đỗ xe và công trình do lụt và gió từ bão Harvey. Khi lũ lụt rác thải làm hư hỏng các công trình các dịch vụ khẩn cấp, phòng ngừa liên lạc và y tế. Tổng chi phí loại bỏ rác thải gần 8,3 triệu đô la Mỹ và bao gồm trong khoản góp chung ngoài ngân sách là 829.493 đô la Mỹ.
- GLO loại bỏ được hơn 29.000 thùng vuông Anh rác thải và thiệt hại bị hư hỏng các kênh rạch ở các quận Aransas, Brazoria, Calhoun, Chambers, Galveston, Harris, Jackson, Jefferson, Liberty, Matagorda,



FEMA

Page 1 of 2

Nueces, Orange, Refugio, San Patricio và Victoria. Tổng chi phí loại bỏ rác thải vượt quá 6.6 triệu đô la Mỹ. Khoản tài trợ gần 6 triệu đô la Mỹ của FEMA còn phải có khoản góp chung ngoài ngân sách là 660.058 đô la Mỹ.

Khoản tài trợ này tiếp tục chương trình Hỗ Trợ Công Cộng của FEMA, hoàn thiện cho những vùng bị tàn phá bởi lũ lụt và các hoạt động mà họ đã thực hiện để đáp ứng ngay lập tức và trong quá trình khắc phục sau thảm họa. Những vùng bị tàn phá bởi lũ lụt này bao gồm các tiểu bang, chính phủ bang, liên bang công nhận, vùng lãnh thổ Hoa Kỳ, chính quyền địa phương và các tổ chức phi lợi nhuận nhân nhút nh.

Chương trình Hỗ Trợ Công Cộng của FEMA tài trợ dự án trực tiếp cho tiểu bang hoàn thiện cho các vùng bị tàn phá. Các khoản tài trợ sẽ được hoàn trả thông qua Cơ Quan Quản Lý Tình Trạng Khẩn Cấp Texas.

Để biết thêm thông tin về Bão Harvey và tình trạng khắc phục của Texas, hãy truy cập trang web về thảm họa Bão Harvey tại www.fema.gov/disaster/4332, Facebook tại www.facebook.com/FEMAHarvey, tài khoản Twitter của FEMA Khu vực 6 tại www.twitter.com/FEMARegion6 hoặc trang web của Cơ Quan Quản Lý Tình Trạng Khẩn Cấp Texas tại <https://www.dps.texas.gov/dem/>.



FEMA

Page 2 of 2